



เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562
เรียน ผู้ปกครอง

สวัสดิ์ค่ะ ดิฉันนางศศิธร รอดเจริญ (แม่ครูเอ๋) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย มีหน้าที่กำกับดูแลงานวิชาการที่ครอบคลุมทั้งด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน การดูแลช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา กล่าวคือ **“เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข”** สำหรับบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 นักเรียนต่างตื่นตื่น ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในช่วงปิดเทอมกับเพื่อนๆ และคุณครู เด็กๆ มีความสุขที่ได้มาโรงเรียน ได้เจอแม่ครู และได้มีเพื่อนใหม่ ในคาบบูรณาการคุณครูได้มีการนำกิจกรรมต่างๆ เข้ามา เพื่อให้นักเรียนมีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย และสามารถปรับตัวเข้ากับคุณครูและเพื่อนๆ ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งในช่วงนี้จะเห็นได้ว่านักเรียนส่วนใหญ่สามารถปรับตัว มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ทั้งสถานที่และตัวบุคคลได้แล้ว แต่ยังมีน้องๆ ที่ยังร้องไห้อยู่บ้าง ขอให้ผู้ปกครองให้โอกาสแม่ครูได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และคอยส่งกำลังใจให้แก่บุตรหลานในการก้าวสู่สังคมใหม่ด้วยนะคะ สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยฉบับนี้ถือเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ซึ่งแม่ครูเอ๋มีเรื่องราวต่างๆ ที่จะขอความร่วมมือจากคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองดังนี้ค่ะ

เรื่องแรก: การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย ได้มีเป้าหมายจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และพัฒนานักเรียนให้มีการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน **“อ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น”** อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป และได้มีการจัดสอนเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านวิชาการ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ยังคงต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ สามารถเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่สอง: กิจกรรมเสริมหลักสูตร ของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 มีจุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีประสบการณ์รอบด้านผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

วิชาพลศึกษา: นักเรียนทุกคนจะได้รับการจัดกิจกรรมกีฬา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัย การดูแลความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น โดยในการจัดการเรียนการสอนได้จัดกีฬาไว้ 2 ประเภท คือ กีฬาทางบก และกีฬาทางน้ำ

1. กีฬาทางน้ำ

- Swimming (ว่ายน้ำ) ภาคเรียนที่ 1 นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนจะได้เรียนว่ายน้ำ เพื่อส่งเสริมทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย และปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการว่ายน้ำ ได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เช่น การทรงตัวในน้ำ การเป่าลม การจับโฟมเตะขา การดำน้ำ และการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธี รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกาและการปฏิบัติตามข้อตกลงของการว่ายน้ำ และการใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน รู้จักการระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่น รู้จักการฟังส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข และสนุกกับการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆ

2. กีฬาทางบก

ภาคเรียนที่ 2 นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคนจะได้เรียนกีฬาทางบก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การออกกำลังกายผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- Sport Game (เกมกีฬา) จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง คล่องแคล่ว และมีความสุขสนุกสนานกับการออกกำลังกายจากเกมกีฬาต่างๆ ที่คุณครูจัดให้ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนคุ้นเคย และมีทักษะในการฝึกเล่นเกมกีฬาที่จะเล่นในกีฬาต่อไป

- Balance Bike (จักรยานทรงตัว) จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการออกกำลังกายที่หลากหลาย เป็นการช่วยฝึกการทรงตัว เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ โดยเป็นการฝึกการทรงตัวที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่ม อีกทั้งยังช่วยเสริมทักษะด้านกีฬา ความคิด การมองเห็น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การประสานสัมพันธ์ของตา มือ เท้า ข้าง ขวา บน ล่าง การพัฒนาของกล้ามเนื้อขา ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่แข็งแรง มีความสุข และสนุกกับการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆ

- Sport Climbing (ปีนผา) จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์ในการออกกำลังกายที่หลากหลาย เรียนรู้กฎกติกา เป็นการช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ฝึกการทรงตัว ความยืดหยุ่นของร่างกายในการเคลื่อนที่ การมองเห็น การใช้ความคิด การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สร้างความเข้มแข็งให้กับร่างกายตามวัย ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่คล่องแคล่วและแข็งแรง มีความสุขและสนุกกับการทำกิจกรรมร่วมกับคุณครูและเพื่อนๆ

วิชาดนตรี: นักเรียนได้เรียนรู้การเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เกิดความคิดสร้างสรรค์จากทำทางประกอบเพลง ฝึกทักษะการรับรู้จังหวะ และตัวโน้ตต่างๆ เครื่องดนตรีประเภทเคาะ ดี เพิ่มพูนทักษะทางภาษา โดยฝึกการฟัง และการร้องเพลง ฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลง และการเคลื่อนไหวอย่างอิสระต่างๆ ของร่างกาย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความสนุกเพลิดเพลิน

วิชา iPad: จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยในปีการศึกษานี้เรามีการจัดการเรียนการสอนโดยครูต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เป็นการฝึกทักษะการใช้ iPad ขั้นพื้นฐาน ฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะได้เห็นในชีวิตประจำวัน เกิดความสนุกสนานผ่อนคลายความตึงเครียด รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เขาวงกตปัญญา ภาษาอังกฤษ และศิลปะ โดยผ่านโปรแกรมฝึกทักษะต่างๆ เป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

วิชา STEAM: เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคุณครูชาวต่างประเทศในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่บูรณาการสาระวิชา ทั้ง 5 วิชาเข้าด้วยกัน ดังนี้

- S คือ การบูรณาการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ (Science)
- T คือ การบูรณาการเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Technology)
- E คือ การบูรณาการเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
- A คือ การบูรณาการเกี่ยวกับศิลปะ (Arts)
- M คือ การบูรณาการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ (Mathematics)

เรียนรู้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในคาบเรียนของคุณครูชาวต่างประเทศ เน้นการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning คือ การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ หรือการลงมือทำ ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดขั้นสูง ได้แก่ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่าด้วย Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยความหมายด้วยความร่วมมือกันระหว่างนักเรียนและเพื่อนๆ ในห้องเรียน โดยเพิ่มกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ผ่านการฟัง การพูด การนำเสนอ การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ เป็นต้น

วิชา Cooking: เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ โดยคุณครูต่างประเทศในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2 - 3 ที่ปฏิบัติในห้องเรียน Cooking หรือห้องประกอบอาหารสำหรับนักทำครัวตัวน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในคาบเรียนของคุณครูต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างจินตนาการในการประดิษฐ์และออกแบบตกแต่งอาหารง่ายๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษในกิจกรรมที่หลากหลาย มีการจัดสถานที่เรียนแยกเป็นสัดส่วนเหมาะสมสำหรับเด็กวัยอนุบาล พร้อมทั้งมีการเลือกสรรวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบอย่างเหมาะสมสำหรับเด็กๆ ในการปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Play and Learn by Cooking เด็กๆ จะได้เรียนรู้แบบ Hands on ซึ่งหมายถึง เด็กๆ แต่ละคนจะได้เตรียมวัตถุดิบ และปฏิบัติจริงด้วยตนเองทุกขั้นตอน พร้อมนำอาหารที่ตนเองทำกลับบ้าน เพื่อแบ่งปันความภาคภูมิใจ โดยมีการจัดกิจกรรมให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนสูงสุดในการสร้างความสนใจและกระตุ้นให้นักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง IQ และ EQ เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้รู้จักการประยุกต์งานครัวด้วยการสร้างรูปแบบอาหารในแบบของตนเอง รวมทั้งเสริมความรู้รอบตัวทั้งในเรื่องวัฒนธรรม สังคม ภาษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ โภชนาการสุขภาพและความปลอดภัย ตลอดจนฝึกฝนให้เด็กคิดอย่างเป็นขั้นตอนผ่านกระบวนการทำอาหาร นอกจากนี้ยังพัฒนาอารมณ์ ประสาทสัมผัส การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กๆ

วิชาจีนศึกษา: เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 - 3 ซึ่งจะเรียน “จีนศึกษา” สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยคุณครูไทยฝ่ายต่างประเทศ การเรียน “จีนศึกษา” นี้มิใช่เป็นการเรียนภาษาจีน แต่เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของประเทศจีน และเรียนรู้คำศัพท์ที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การกล่าวคำทักทาย สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ คำกริยาที่เหมาะสมตามวัย เป็นต้น โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การแสดงบทบาทสมมติ การร้องเพลง การชมวิดีโอ และสื่อต่างๆ ให้เด็กมีความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศจีน และมีประสบการณ์ในการฟังและการพูดคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามแบบตะวันออกในด้านความกตัญญู ความขยัน ความอดทน และความหนักแน่น เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมด้วยเช่นกัน

เรื่องที่สาม: การวัด และประเมินผล ตามสภาพจริงเป็นรายบุคคล เพื่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ หรือ Authentic Assessment จะเป็นการประเมินความพร้อมด้านทักษะวิชาการในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาอังกฤษ จะทำการประเมินระหว่างภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ กลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน โดยจะประเมินเป็นระดับคะแนน รวม 100 คะแนน (คะแนนเก็บ 70 คะแนน และคะแนนสอบ 30 คะแนน) โดยรายละเอียดมีดังนี้

การวัดผล และประเมินผลนักเรียนด้านทักษะวิชาการ

โดยมีรูปแบบการวัดผล และจัดเก็บคะแนน ดังนี้

แบบที่ 1 การประเมินคุณธรรมประจำหน่วย (จิตพิสัย) เป็นการวัดและประเมินนักเรียนในหัวข้อ คุณธรรมประจำหน่วย หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายสัปดาห์ หรือรายหน่วยการเรียนรู้

แบบที่ 2 การประเมิน QUIZ รายสัปดาห์ เป็นการวัดและประเมินนักเรียนตามสาระการเรียนรู้ทักษะวิชาการ เป็นรายสัปดาห์ หรือรายหน่วยการเรียนรู้

แบบที่ 3 การประเมิน Oral test เป็นการวัดและประเมินนักเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ เน้นทักษะการฟัง พูด สื่อสาร ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ กลางภาค และปลายภาค

แบบที่ 4 การประเมิน Paper test เป็นการวัดและประเมินนักเรียนด้านความรู้ ความเข้าใจ เน้นทักษะการอ่าน การเขียน ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ กลางภาค และปลายภาค

เรื่องที่สี่: ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการปฐมวัย เมื่อผู้ปกครองต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ของลูก หรือต้องการให้แม่ครูเอ๋ และครูประจำชั้น ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านพฤติกรรมต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ธุรกการ 02 - 8945400 หรือห้องหัวหน้าฝ่าย 095 - 7066827 และที่ E-mail: sasithorn.torfan@gmail.com ในกรณีที่มีการสื่อสารกับแม่ครูผ่านทาง E-mail ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองสำเนาถึงผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัย นางเสริมสุข ปานมา (แม่ครูกบ) ได้ที่ E-mail: sermsuk09@gmail.com และผู้อำนวยการอาจารย์เสรี ปาลเดชพงศ์ ได้ที่ E-mail: seriparn@gmail.com ทุกครั้งด้วยค่ะ ทั้งนี้เพื่อให้คณะผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลต่างๆ และมีการกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้การสนับสนุนคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งดูแลและให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

สุดท้ายนี้แม่ครูเอ๋ขอขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ และผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนในโรงเรียนเลิศล้ำถนนกาญจนาภิเษก ซึ่งคุณครูจะดูแลและช่วยเหลือเด็กๆ ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ

ด้วยรักและผูกพัน
นางศศิธร รอดเจริญ (แม่ครูเอ๋)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย

ใบตอบรับ

เรื่อง สารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562)

ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง ด.ช./ด.ญ.
ชื่อเล่น ชั้น ได้รับสารจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัย ฉบับที่ 1/2562 แล้ว
และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ลงชื่อผู้ปกครอง.....